

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐOAN HÙNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34/2007/NQ-HĐND

Đoan Hùng, ngày 29 tháng 06 năm 2007

**NGHỊ QUYẾT****Về Đề án thực hiện chiến lược dân số đến năm 2010****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG  
KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ TÁM**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 342/TT-UB ngày 11 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Đoan Hùng đề nghị phê duyệt Đề án thực hiện Chiến lược dân số đến năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và thảo luận,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tán thành thông qua Đề án Chiến lược dân số đến năm 2010 của huyện Đoan Hùng với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. Mục tiêu:****1. Mục tiêu:***1.1 Mục tiêu chung:*

Thực hiện gia đình ít con, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con nhằm duy trì mức sinh thay thế tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no hạnh phúc về thể chất, tinh thần và trí tuệ đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

*1.2 Mục tiêu cụ thể:*

- Thực hiện mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con. Duy trì ổn định tỷ lệ tăng tự nhiên dân số ở mức dưới 1%.
- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,2 – 0,3%/năm. Hàng năm có từ 20% - 25% số đơn vị xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên; khu dân cư không có người sinh con thứ 3 đạt từ 80% trở lên.
- Tăng thêm 0,3%/năm tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm.
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 18%.
- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần đạt 96% trở lên.

**2. Nhiệm vụ và giải pháp:***2.1 Tập trung thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số:*

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để không ngừng nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước về công

tác DSGĐ&TE. Phần đầu nhằm duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%, thực hiện mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức thấp nhất; có biện pháp xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm chính sách DS/KHHGD, nhất là cán bộ, đảng viên. Gắn chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vào việc bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị hàng năm.

*2.2 Tăng cường công tác truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác DSKHHGD, nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế tham gia thực hiện, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mỗi gia đình, mỗi người dân tự nguyện thực hiện chính sách DS/KHHGD. Tiếp tục tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Nghị định 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị.*

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức thông tin, giáo dục, tuyên truyền, trong đó truyền thông đại chúng giữ vai trò định hướng, chú trọng các loại hình tuyên truyền tư vấn, đối thoại, vận động trực tiếp các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc trong đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo thiên chúa giáo. Tổ chức các hoạt động chiến dịch tăng cường tuyên truyền chỉ tiêu cho các vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, nơi có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao để giải quyết các vấn đề dân số và nâng cao mức sống người dân.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, thực hiện bình đẳng giới, vận động nam giới tham gia, chia sẻ trách nhiệm trong việc thực hiện KHHGD và nuôi dạy con cái. Duy trì và nhân rộng các mô hình dân số với phát triển, đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng gia đình nôm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, tạo thành phòng trào rộng rãi để thực hiện các mục tiêu dân số năm 2010.

*2.3 Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy làm công tác dân số, gia đình và trẻ em từ huyện đến cơ sở. Củng cố kiện toàn bộ máy làm công tác DSGĐ&TE từ huyện đến cơ sở có đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác DSGĐ&TE. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ và công tác viên DSGĐ&TE. Có chính sách để ổn định đội ngũ cán bộ và công tác viên ở cơ sở theo hướng lồng ghép nhiệm vụ công tác DSGĐ&TE với hoạt động của các ngành, các tổ chức xã hội.*

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của chương trình kế hoạch hàng năm và mục tiêu đề ra.

*2.4 Đáp ứng tốt nhu cầu CSSKSS/KHHGD và nâng cao chất lượng dịch vụ:*

Nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGD ngay ở cơ sở, đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGD. Đẩy mạnh công tác xây dựng Chuẩn Quốc gia về Y tế để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt cung cấp dịch vụ KHHGD/CSSKSS tới các xã, thị trấn, mở rộng và tăng cường cung ứng tiếp thị phương tiện tránh thai đến tất cả đối tượng có nhu cầu, đảm bảo 100% số xã, thị trấn có cán bộ kỹ thuật thực hiện khám, chuẩn đoán điều trị viêm nhiễm đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho đối tượng thực hiện KHHGD.

*2.5 Thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình dân số với các chương trình kinh tế - xã hội của từng ngành và ở địa phương. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu của Nhà nước và huy động sự đóng góp của toàn xã hội.*

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng nhân dân huyện giao:

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND huyện kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2007.

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Bưởi**